

Số: 254/3 CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

ĐẾN Số: 20799
Ngày: 26/6/17
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594
Fax: 08.38266593

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ điểm s khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về vụ cháy tại Kho Bến Súc, địa chỉ 1/7 Bis Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM vào khoảng 22:35h ngày 22/6/2017 (Xin đính kèm Công văn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TK, Marketing.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG VŨ THÀNH

CTCP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 254/CBTT-KVMN

V/v: CBTT về vụ cháy tại Kho
Bến Súc số 1/7 Bis Hoàng Diệu, P.
13, Q4, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty CP Kho Vận Miền Nam xin phép được công bố thông tin về vụ cháy kho hàng tại địa chỉ 1/7 Bis Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4:

Vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 22/06/2017 đã xảy ra sự cố cháy kho hàng Bến Súc tại địa chỉ 1/7 Bis Hoàng Diệu, Quận 4, TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, các nhân viên của Công ty đã thực hiện báo cháy, dùng bình cứu hỏa và các phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ để dập lửa, đồng thời thông báo ngay cho Công An Phòng cháy và chữa cháy Quận 4 và Thành phố cũng như Ban lãnh đạo Công ty. Khi nhận thông tin, Ban lãnh đạo Công ty đã lập tức tới hiện trường, huy động lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty (30 người) và tất cả các nguồn lực có thể, phối hợp với các lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Thành phố để nỗ lực chữa cháy.

Tổng cộng, lực lượng tham gia PCCC, an ninh và cứu nạn lên đến gần 400 người, trong đó đầu tiên phải kể đến 180 chiến sĩ và 29 xe PCCC chuyên nghiệp của các quận, huyện và Thành phố. Sau hơn 2 giờ đám cháy cơ bản đã được khống chế. Khoảng 6h sáng ngày 23/06, đám cháy hầu như đã được dập tắt hoàn toàn.

Chính nhờ sự dũng cảm và tinh thần làm việc hết mình, chuyên nghiệp của lực lượng này nên mặc dù hỏa hoạn xảy ra trong khu vực dân cư, nhưng đã không có thiệt hại về người, toàn bộ nhà dân xung quanh không bị ảnh hưởng và rất nhiều tài sản đã được an toàn.

Ngay sau khi tham gia dập tắt đám cháy, Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã triển khai tích cực giải quyết vụ việc:

Đối với các khách hàng: Công ty đã mời tất cả các khách hàng có hàng hóa gửi trong kho hàng và đơn vị bảo hiểm gặp mặt tại văn phòng Công ty. Tại buổi làm việc Công ty cam kết quyết tâm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đối tác một cách tốt nhất trong mọi tình huống. Công ty cam kết chịu trách nhiệm 100% theo đúng hợp đồng đã ký kết với các chủ hàng và các luật định liên quan. Song song đó Công ty sẵn sàng làm việc 24/24 để có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả cho khách hàng, đối tác.

Đối với các cơ quan chức năng: Công ty phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố cùng với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy. Công ty đã lập và triển khai các tổ bảo vệ gồm đội bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên Công ty trực 24/24 tại hiện trường, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng.

Đối với các hộ dân xung quanh kho vực kho hàng: Ngay chiều tối ngày 23/06 Công ty đã tổ chức thăm hỏi và cảm ơn các hộ dân xung quanh khu vực, những người đã hết lòng hỗ trợ và tạo điều kiện cho công an PCCC và Công ty trong sự cố đáng tiếc xảy ra. Công ty cũng đã cam kết lập tức tu sửa lại cho các hộ dân đã hỗ trợ đập thùng tường để phục vụ cho việc tiếp cận nguồn nước từ sông Sài Gòn giúp dập tắt đám cháy.

Theo kế hoạch, doanh thu hợp nhất của toàn Công ty năm 2017 là 1,688 (một ngàn sáu trăm tám mươi tám) tỷ đồng, trong đó doanh thu của Kho Bến Súc là 8,5 (tám phẩy năm) tỷ đồng.

Công ty xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các cơ quan chức năng, các hộ dân phường 13 Quận 4, đặc biệt là các lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn, các lực lượng công an, dân phòng. Các anh chị đã hết sức tận tâm, lăn xả quên mình trong việc dập lửa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Công ty xin được tri ân tất cả các quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng Công ty trong suốt thời gian qua và ngay lập tức đã đồng hành cùng Công ty trong việc giải quyết vụ việc. Đó là sự động viên quý báu mà công ty có được khi đối mặt với khó khăn.

Trên đây là nội dung Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc cháy kho hàng của Công ty và mong có được sự ủng hộ và quan tâm của Quý cơ quan.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT, Marketing.



Đặng Vũ Thành